

ปลอยฟรีค่าเสาส่งทีวีดิจิตอล

บอร์ดกสท.ยัน4รายเสนอตามเกณฑ์

แกรมมีชี้แพงถ้าไม่รวมมัสต์แคร์

โพสต์ทูเดย์ > บอร์ด กสท.ลอยตัวค่า
โครงข่าย โยน 4 รายแจงผู้ประมูลเอง 21
ต.ค. แกรมมีช้อครายละเอียดก่อน

พ.อนที่ ศุภรัตน์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ดวันที่ 14 ต.ค. เห็นชอบอัตราค่าเช่าโครงข่ายตามที่ทั้ง 4 ราย คือ ช่อง 5 ช่อง 11 อสมท และไทยพีบีเอส เสนอมา ในราคาต่ำสุด 4.6 ล้านบาท และสูงสุด 4.76 ล้านบาทต่อเดือนสำหรับช่องระบบปกติ (เอสดี) และเพิ่มขึ้น 3 เท่าสำหรับช่องคมชัดสูง (ไฮเดฟิเนชันหรือเอชดี) โดยบอร์ดไม่มีความเห็นว่าราคาแพงเกินไปหรือไม่ เนื่องจากยังอยู่ในเกณฑ์ที่บริษัทที่ปรึกษากำหนด

สำหรับอัตราค่าเช่าโครงข่ายที่อนุมัตินั้นแบ่งเป็น ไทยพีบีเอส เสนอต่ำสุดที่ 4.6 ล้านบาท ช่อง 11 เสนอ 4.65 ล้านบาท ช่อง 5 เสนอ 4.72 ล้านบาท และ อสมท เสนอราคาสูงสุดที่ 4.76 ล้านบาท ขณะที่ช่องเอชดีไทยพีบีเอส เสนอที่ 13.81 ล้านบาท ช่อง 11 เสนอ 13.95 ล้านบาท ช่อง 5 เสนอราคา 14.16 ล้านบาท และ อสมท 14.28 ล้านบาท

“การที่ กสท.ไม่ได้เข้าไปกำหนดราคาตั้งแต่แรก เพราะต้องการให้ทั้ง 4 ราย เริ่มให้บริการและทราบต้นทุนที่แท้จริงก่อน และเป็นเรื่องระหว่างผู้ให้เช่ากับผู้เช่าต้องเจรจากดกลองกันเอง แต่หลังจากนี้อีก 1 ปี จะเข้าไปตรวจสอบว่าได้ดำเนินการตามที่ กสท.กำหนด และจะเริ่มกำหนดอัตราราคาขึ้นสูงอีกครั้ง” พ.อนที่ กล่าว

อย่างไรก็ตาม ทั้ง 4 รายจะต้องชี้แจง



uki sukkrattana

ถึงการคิดค่าเช่าในอัตราดังกล่าวให้เอกชนที่ซื้อเอกสารการประมูล 33 ราย ในวันที่ 21 ต.ค. ก่อนเปิดให้ยื่นซองประมูลวันที่ 28-29 ต.ค. ส่วน กสท.จะชี้แจงอีกครั้งวันที่ 15 ต.ค. ถึงเงื่อนไขที่เอกชนเห็นว่ายังไม่ชัดเจน

สำหรับคำถามส่วนใหญ่ที่ได้ชี้แจงรายบริษัทไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว จะเป็นเรื่องการนำคลื่นความถี่ที่ประมูลได้มาออกอากาศคู่ขนานในระบบบรอดแบนด์ ซึ่ง กสท.ได้ชี้แจงว่าสามารถทำได้ และห้ามมีการปรับผังรายการ

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้อนุมัติใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเพิ่มจำนวน 80 ราย ประเภทบริการธุรกิจ 70 ราย บริการสาธารณะ 2 ราย และประเภทบริการชุมชน 8 ราย รวมอนุมัติใบอนุญาตทั้งสิ้น 2,924 ราย

ด้านนายปริยมน บินสกุล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี กล่าวว่า ราคาค่าบริการโครงข่ายที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ประกาศออกมาในครั้งนี้ ถือเป็น

ราคาที่น่าจะเป็น เพราะแต่ละโครงข่ายควรมีราคาใกล้เคียงกัน ไม่ต่างกันมากเหมือนกับที่ประกาศออกมาก่อนหน้านี้

“ราคาที่ประกาศออกมายังไม่สามารถบอกได้ว่าแพงหรือไม่ เพราะขณะนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดว่าราคาดังกล่าวรวมค่าใช้จ่ายโดยรวมและการเผยแพร่กิจการโทรทัศน์เพื่อการให้บริการเป็นการทั่วไป (มัสต์แคร์) แล้วหรือไม่ แต่ถ้ายังไม่รวม ก็ถือว่ายังเป็นราคาที่สูง” นายปริยมน ระบุ ■